



ที่ ขย ๐๐๒๓.๓ / ๑๒๘๖๒

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำและการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัด ได้แจ้งการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำและการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสแจ้ง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นั้น

เพื่อการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีความพร้อมในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ดำเนินการหาผู้รับจ้างไว้รอเพื่อให้สามารถเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงการบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ คร.ม.กำหนด การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จังหวัดชัยภูมิจึงได้ปรับเพิ่มเติมเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมจากเดิมประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ ผู้อำนวยการกองช่าง/นายช่างโยธาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๑ คน จำนวน ๑๔๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๓ คน แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้อำนวยการกองช่าง หรือ นายช่างโยธา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน และผู้อำนวยการกองคลัง หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๑ คน รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๒ คน/แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๖ คน” จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้อาเภอรวบรวมแบบตอบรับการอบรม และจัดทำบัญชีสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ก็ให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ